

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 33.35 บาท ทิศทางอ่อนค่า กรอบ 33.33-33.40 บาท

* บาท/ดอลลาร์เปิดเช้าวันนี้ที่ระดับ 33.35 บาท เงินบาทยังอยู่ในทิศทางอ่อนค่า แต่เป็นการอ่อนค่าตามสกุลภูมิภาคและเงินหยวน คาดกรอบระหว่างวันที่ 33.30 - 33.40 บาท

* นางสาวรุ่ง สงวนเรือง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมธุรกิจและกำกับดูแลโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า เงินบาทเปิดตลาด เช้านี้ที่ระดับ 33.35 บาท อ่อนค่าลงมาเล็กน้อยเทียบจากระดับปิดวันก่อนหน้าที่ 33.30 บาท โดยค่าเงินบาทปรับอ่อนค่าลงตามแรงซื้อดอลลาร์ ส่งผลให้สกุลหลักอื่น เช่น เยน ปอนด์ อ่อนค่าลงค่อนข้างมาก นอกจากนี้ตลาดยังคงกังวลกับสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน บวกกับเฟดยังเดินหน้าปรับขึ้นดอกเบี้ยตามทิศทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นต่อไป ส่งผลให้ Sentiment ดอลลาร์เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก หนุนให้ดอลลาร์แข็งค่าต่อเนื่อง

* ขณะที่ Fund Flows มีการเข้ามาลงทุนสุทธิในไทยอยู่ ทำให้ส่วนนี้ไม่ได้มีผลต่อทิศทางค่าเงินบาทมากนัก อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐที่จะรายงานออกมา ซึ่งคาดว่าข้อมูลจะออกมาในทิศทางที่ชะลอลงแต่ยังปรับดีขึ้นจากเดือนก่อนหน้า คาดว่ากรอบการเคลื่อนไหวระหว่างวันน่าจะอยู่ที่ระดับ 33.30 - 33.40 บาท

* ดอลลาร์ยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับหยวนและตะกร้าสกุลเงินในวันนี้ ในขณะที่ตลาดวิตกเกี่ยวกับความตึงเครียดทางการค้าที่รุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐและจีน

จีนยืนยันเมื่อวานนี้ที่จะตอบโต้ ถ้าสหรัฐดำเนินการตามคำขู่ในการขึ้นภาษีต่อสินค้าส่งออกของจีน หลังจากที่ปธน. โดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐสั่งการให้เจ้าหน้าที่การค้าของเขาพิจารณาการขึ้นภาษีสู่ 25% จาก 10% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์มายังสหรัฐ

* ดัชนีดอลลาร์ วันนี้อยู่ที่ 95.17 บาท จากวานนี้ 94.63 บาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 347.52 ล้านบาท

* วานนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 441.47 ล้านบาท

* ธปท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักระหว่างธนาคาร วานนี้เท่ากับ 33.180 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS